

## MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUAN HỆ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh  
Viện Dân tộc học

*Tóm tắt: Từ Đổi mới đến nay, quan hệ tộc người và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên đã và đang diễn ra với các hình thức, nội dung mới vừa tiếp nối những truyền thống tốt đẹp nhưng cũng vừa đa dạng hơn. Mỗi quan hệ dân tộc đa chiều giữa các tộc người ở Tây Nguyên ngày càng mở rộng, gia tăng cả ở trong và ngoài nước, tạo ra những tác động tích cực là chính nhưng cũng làm nảy sinh một số ảnh hưởng không mong muốn tới sự ổn định, phát triển bền vững của vùng và các tộc người nơi đây. Những mối quan hệ này nảy sinh từ thực tiễn rất sinh động của lịch sử quốc gia Việt Nam, sự nghiệp Đổi mới đất nước, của vùng và của các tộc người, đồng thời còn do tác động của quá trình thực dân hóa trước đây và hội nhập quốc tế hiện nay;... Nếu những vấn đề này không được xử lý thỏa đáng và kịp thời, thì từ những vấn đề nhỏ, đơn giản có thể làm nảy sinh các mâu thuẫn lớn, khiến quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên có thể trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng.*

**Từ khóa:** Dân tộc, tộc người, quan hệ dân tộc, quan hệ tộc người, Tây Nguyên.

Ngày nhận bài: 11/1/2019; ngày gửi phản biện: 25/2/2019; ngày duyệt đăng: 3/4/2019

### Đặt vấn đề

Tây Nguyên hiện là khu vực đa dạng nhất về thành phần tộc người của nước ta, với sự có mặt đầy đủ 54 dân tộc và mức độ cư trú xen kẽ giữa các dân tộc trong một địa bàn ngày càng cao. Những năm gần đây, dưới tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, mối quan hệ đồng tộc, thân tộc trong nội bộ từng tộc người, liên tộc người, liên vùng và xuyên quốc gia ngày càng mở rộng, gia tăng ở trong nước và quốc tế. Tây Nguyên là địa bàn có số tôn giáo chính thức và các hiện tượng tôn giáo mới khá đa dạng, trong đó có một số tổ chức lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để hoạt động chống phá nước ta rất phức tạp, lôi kéo được một số lượng khá lớn người tin theo gồm nhiều dân tộc và thành phần xã hội. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các tộc người và địa phương không đồng đều, nhất là bộ phận người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn so với bộ phận dân cư ở các đô thị, vùng có điều kiện phát triển thuận lợi hơn. Đặc biệt, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội ngày càng nhanh và những thành tựu to lớn đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho tất cả người dân, nhưng khoảng cách giàu nghèo và mức độ thụ hưởng văn hóa giữa các địa phương, các tộc người, các bộ phận

dân cư ngày càng đa dạng, nhất là một bộ phận lớn người dân tộc thiểu số tại chỗ và một bộ phận người dân các tộc người thiểu số mới di cư đến so với nhiều người Kinh ở trong vùng; những động thái dân số diễn biến ngày càng đa dạng, phức tạp như việc di cư tự do của người dân từ các vùng ở trong nước, của người nước ngoài và Việt kiều vào Tây Nguyên cũng như của người Tây Nguyên ra nước ngoài; các thiết chế văn hóa, xã hội truyền thống của các tộc người biến đổi mạnh mẽ theo xu hướng vừa bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp nhưng cũng tiếp thu nhanh chóng một số yếu tố mới của bên ngoài, cả trong nước và thế giới...; đang làm thay đổi nhanh chóng đời sống kinh tế - xã hội Tây Nguyên.

Cùng với đó là quá trình thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chính sách đất đai và chính sách dân cư của Nhà nước ta từ 1975 đến nay đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống người dân ở Tây Nguyên trên nhiều phương diện, cả tích cực và tiêu cực. Do điều kiện lịch sử của đất nước và của các tộc người, nhiều dân tộc tại chỗ và mới đến Tây Nguyên đều có đồng tộc tại nhiều vùng trong nước và ở một số nước trên thế giới, những dân tộc này trở thành tộc người liên biên giới và xuyên quốc gia. Trong số đó, một số dân tộc là thiểu số ở nước ta nhưng lại là đa số ở các quốc gia láng giềng, dẫn đến các mối quan hệ liên vùng, liên biên giới và xuyên quốc gia có xu hướng gia tăng không chỉ ở dọc vùng biên mà cả sâu trong nội địa, không chỉ với các quốc gia láng giềng mà còn với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, vấn đề dân tộc xuất hiện ở nơi/nước này sẽ tác động đến đồng tộc ở những nơi/quốc gia có người cùng dân tộc cư trú, khiến vấn đề dân tộc ở Tây Nguyên có tính khu vực và quốc tế rất cao,... Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế và khu vực; các vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở các quốc gia láng giềng; sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Tây Nguyên trước kia và hiện nay để chống phá nước ta của các thế lực thù địch..., cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên trước đây và hiện nay.

Xuất phát từ bối cảnh những vấn đề trên, các mối quan hệ dân tộc cơ bản ở Tây Nguyên hiện nay gồm: (1) Quan hệ giữa các tộc người với quốc gia đa dân tộc; (2) Quan hệ giữa tộc người Kinh đa số với các tộc người thiểu số; (3) Quan hệ giữa các tộc người thiểu số với nhau, nhất là giữa hai bộ phận tại chỗ và mới đến; (4) Quan hệ trong nội bộ tộc người; (5) Quan hệ tộc người liên biên giới và xuyên quốc gia (với đồng tộc và tộc người khác). Trong từng mối quan hệ này đều đồng thời diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng tôn giáo, địa bàn cư trú, quản lý và sử dụng tài nguyên, an ninh, chính trị,... Do đó, sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước nói chung, của vùng Tây Nguyên và từng tộc người ở đây nói riêng luôn chịu sự tác động ngày càng tăng của các mối quan hệ dân tộc. Do sự đa dạng các mối quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay, cho nên phạm vi quan tâm của bài viết này là một số vấn đề thuộc hai mối quan hệ chính: (1) Quan hệ giữa các tộc người thiểu số tại chỗ với người Kinh đa số và các tộc người thiểu số mới di cư đến; (2) Quan hệ giữa các tộc người với hệ thống chính trị và tổ chức kinh tế Nhà nước tại địa phương.

## I. Thực trạng quan hệ dân tộc

### 1.1. Quan hệ giữa các dân tộc thiểu số tại chỗ với người Kinh và các dân tộc thiểu số mới di cư đến

Đây được coi là mối quan hệ quan trọng, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên từ trước đến nay, quan hệ này luôn chi phối ảnh hưởng sâu sắc của tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo... ở trong nước, của khu vực và quốc tế. Thực tế cho thấy, các dân tộc ở nước ta luôn có tinh thần đoàn kết cao, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và xác định rõ dù là ai cũng đều là người Việt Nam nên luôn có ý thức xây dựng quan hệ chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực, như: cư trú xen kẽ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm ăn, trao đổi hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, kết hôn hỗn hợp dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa tộc người,... Do đó, về cơ bản, quan hệ giữa các tộc người thiểu số tại chỗ với người Kinh đa số và các dân tộc thiểu số mới di cư đến diễn ra tốt đẹp, hòa đồng, đoàn kết, tương trợ, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển theo xu hướng ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Các yếu tố tích cực được thể hiện rõ qua cư trú xen cư góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế ở các tộc người thông qua việc học hỏi tri thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm - hàng hóa của nhau,... Các tộc người thiểu số tại chỗ có cơ hội tiếp cận với những phương thức sản xuất mới, kỹ thuật thâm canh, tăng vụ, phát triển kinh tế hàng hóa, chi tiêu tiết kiệm và có kế hoạch hơn, nhất là mở rộng mạng lưới xã hội, hỗ trợ nhau trong liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ, tăng cường hỗ trợ trong cuộc sống..., từ đó từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình. Còn người Kinh và các dân tộc thiểu số mới đến thì kế thừa tri thức ứng xử với môi trường tự nhiên và tư liệu sản xuất ở địa bàn cư trú mới để ổn định đời sống, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa và lối sống giữa các dân tộc, cũng là điều kiện thuận lợi để các tộc người tiếp thu cách bố trí phù hợp về nơi ở của gia đình và cộng đồng; giữ gìn vệ sinh môi trường chung nơi cư trú; từng bước thay đổi những tập quán, lễ nghi không còn phù hợp; hôn nhân hỗn hợp giữa các tộc người thiểu số tại chỗ với người Kinh và các dân tộc thiểu số mới đến được gia tăng.... Đây là điều kiện tốt để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thông qua việc phát triển các mối quan hệ hôn nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng liên tộc người, liên văn hóa.

Tuy nhiên, cùng với các mối quan hệ tốt đẹp là chủ yếu, do tỷ lệ người Kinh và các dân tộc thiểu số mới đến ngày càng vượt trội và thành phần đến Tây Nguyên khá phức tạp, trong đó phần lớn chưa có nhận thức cần và đủ về con người, văn hóa của các dân tộc tại chỗ nên đã nảy sinh một số yếu tố gây ảnh hưởng không mong muốn đến mối quan hệ dân tộc quan trọng này và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên, như: (1) Gây ra mâu thuẫn, tranh chấp trong sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; (2) Khoảng cách giàu nghèo giữa người Kinh và các dân tộc thiểu số mới di cư đến với người dân tộc thiểu số tại chỗ ngày càng gia tăng do những nguyên nhân khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là việc xuất hiện một số người Kinh cho vay nặng lãi, mua rẻ bán đắt, thiếu trung thực trong quan hệ làm ăn với đồng

bảo dân tộc thiểu số tại chỗ..., vì vậy đã dẫn tới sự không hài lòng của một bộ phận người dân tại chỗ đối với người Kinh; (3) Sự khác biệt về văn hóa và lối sống của các tộc người thiểu số tại chỗ với người Kinh và các dân tộc thiểu số mới đến dẫn đến sự nhìn nhận các giá trị văn hóa của nhau còn nhiều trở ngại;... Các vấn đề này đã và đang gây ảnh hưởng không thuận đến phát triển quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa các dân tộc được hình thành và hun đúc trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và kháng chiến chống Pháp, Mỹ bảo vệ tổ quốc. Đáng chú ý là trong quan hệ này đã xuất hiện những “định kiến tộc người” như là biểu hiện và tàn dư của tư tưởng dân tộc trung tâm, dân tộc có dân số đông hơn xuất phát từ việc thiếu hiểu biết thực chất về văn hóa của nhau, từ đó dẫn đến những nhận thức còn chưa đúng gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ giữa các tộc người và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên.

Cùng với đó, tình trạng di cư tự do của người Kinh và các dân tộc thiểu số từ nơi khác đến, nhất là từ miền núi phía Bắc và miền Trung di tản ra mạnh mẽ trong thời gian dài mấy thập kỷ qua đã góp phần dẫn tới sự gia tăng dân số đột biến. Do đó, người Kinh và các tộc người thiểu số mới di cư đến Tây Nguyên thời gian qua, cũng đã gây ra những xáo trộn và hệ lụy to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường..., ảnh hưởng không thuận đến quan hệ dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên. *Thứ nhất*, góp phần phá vỡ cơ cấu dân số của địa phương, gây khó khăn trong việc quản lý dân cư và trật tự xã hội. *Thứ hai*, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, nhất là tài nguyên đất và rừng bị khai thác bừa bãi, cạn kiệt; quá tải về cơ sở hạ tầng và phúc lợi công cộng của địa phương. *Thứ ba*, một bộ phận người di cư đến sau do không có đất sản xuất nên dẫn đến mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm, tranh chấp đất đai trái phép, phá rừng làm nương rẫy..., để lại hậu quả nghiêm trọng tới môi trường sống và ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư tình cảm của người dân tại chỗ. *Thứ tư*, sự khác biệt về tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, thiết chế quản lý xã hội, tập quán sử dụng tài nguyên, lối sống..., dẫn đến bất đồng, mâu thuẫn cục bộ giữa một bộ phận người dân các dân tộc tại chỗ và mới đến. *Thứ năm*, một số ít người dân mới di cư đến liên quan đến các tệ nạn xã hội, tội phạm đã góp phần gia tăng những yếu tố không mong muốn này ở Tây Nguyên.

## 1.2. Quan hệ giữa các tộc người với hệ thống chính trị và tổ chức kinh tế nhà nước

Đến nay, sợi dây xuyên suốt mối quan hệ giữa các tộc người với hệ thống chính trị và tổ chức kinh tế nhà nước ở Tây Nguyên vẫn là mối quan hệ tin cậy, gắn bó chặt chẽ và được xây dựng, thử thách qua quá trình Cách mạng Việt Nam, nhất là trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là quan hệ chiến lược, có ý nghĩa quyết định sống còn đến sự ổn định, phát triển của quốc gia Việt Nam nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng.

Trong đó, hệ thống chính trị các cấp ở địa phương từ năm 1975 đến nay đã phát triển và hoàn thiện về tổ chức, đội ngũ cán bộ; có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, từng bước đáp ứng được những nhiệm vụ đặt ra; các chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế -

xã hội của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực quan trọng cho Tây Nguyên phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của vùng để phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ qua. Đặc biệt, thông qua quá trình thực hiện hàng loạt chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển cho vùng và các tộc người ở Tây Nguyên, mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện, nhất là dành nhiều ưu tiên hỗ trợ phát triển cho các dân tộc thiểu số ca tại chỗ và mới đến, đã góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo của Tây Nguyên và đời sống của các tộc người thiểu số, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, giáo dục, y tế, phân bố dân cư... Qua đó xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa các cộng đồng dân cư là người tại chỗ và mới đến ngày càng được tăng cường, củng cố. Đồng thời, các doanh nghiệp Nhà nước của Trung ương và của địa phương cũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên sau chiến tranh, góp phần ổn định chính trị và cải thiện đời sống cho người dân. Đây là những tiền đề quan trọng để Tây Nguyên và các tộc người nơi đây phát triển về mọi mặt, hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam trong thời gian qua và những năm tới. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện sự suy giảm niềm tin ở một bộ phận người dân, nhất là các tộc người thiểu số tại chỗ đối với một số cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị địa phương. Cơ sở sâu xa của hiện tượng này là tình trạng phân tầng xã hội giữa các bộ phận dân cư, nhất là giữa cán bộ lãnh đạo và người dân lao động; phân hóa trong quan hệ đất đai; tình trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp và không ổn định dẫn đến tỷ lệ đói nghèo, thất học, không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, cũng như thiếu cơ hội tiếp cận với các dịch vụ công và cơ hội phát triển... còn cao ở một bộ phận người dân, mà rõ ràng và sâu sắc nhất là trong các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bên cạnh đó còn do những hạn chế, thiếu sót của một số cán bộ ở địa phương trong trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, đạo đức lối sống và thực hiện chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công tác.

Mỗi quan hệ chiến lược này còn được thể hiện thông qua lợi ích giữa người dân với những tổ chức kinh tế nhà nước như các nông trường, lâm trường (nay phần lớn đã chuyển thành những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ban quản lý) và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Cùng với những đóng góp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong những năm qua, hiện tại các tổ chức kinh tế nhà nước này đang quản lý một diện tích đất, rừng rất lớn nhưng sử dụng thiếu hiệu quả (trong đó có một diện tích không nhỏ là do người dân tộc thiểu số tại chỗ đóng góp khi được vận động vào các nông - lâm trường nhà nước trước đây). Do đó, một số tổ chức này hiện không tiến hành sản xuất mà "cho thuê đất để lấy lợi tức - một hình thức phát canh thu tô". trong khi một bộ phận người dân bị mất đất khi ra khỏi các nông - lâm trường (do các tổ chức này làm ăn thiếu hiệu quả), bị thu hồi đất rừng để giao cho các nông - lâm trường, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân sử dụng..., dẫn đến tình trạng một bộ phận người dân thiếu đất ở, thiếu hoặc không có đất sản xuất, không có hay thiếu việc làm, nên phải đi xâm canh, xâm cư, khai thác đất đai, rừng núi trái phép (mà có thể là chính trên diện tích đất đai của mình trước kia) để sinh tồn... Vấn đề này không chỉ gây ra mâu thuẫn về quan hệ đất đai

giữa người dân với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, mà còn giữa chính quyền địa phương nơi người dân bị mất đất, đang thiếu đất ở và đất sản xuất với các tổ chức kinh tế này trong việc giao lại phần diện tích đất, rừng sử dụng không hết hay thiếu hiệu quả cho địa phương quản lý, giao cho người dân sử dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

## 2. Đánh giá một số tác động tích cực và những vấn đề đang đặt ra

Thực tế cho thấy, xu hướng chủ đạo trong quan hệ giữa các tộc người với nhau và giữa các tộc người với quốc gia ở Tây Nguyên từ trước đến nay về cơ bản là đoàn kết và hòa hợp, tiếp thu các yếu tố phù hợp của nhau trong hoạt động kinh tế, quản lý xã hội, sinh hoạt văn hóa..., trên cơ sở bảo tồn những giá trị truyền thống và ngày càng phát triển yếu tố quốc gia, hiện đại. Các mối quan hệ tốt đẹp đó đã góp phần không nhỏ vào quá trình liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển ngày càng được tăng cường trong từng tộc người, giữa các tộc người tại chỗ và mới đến, là cơ sở thuận lợi để thực hiện thành công chiến lược đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên, nhất là trên một số nội dung sau:

- *Thứ nhất*, mỗi quan hệ dân tộc tốt đẹp và khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh ở Tây Nguyên thời gian qua đã luôn tạo ra sự ổn định, hợp tác, bình đẳng và giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện để các dân tộc ở Tây Nguyên hội nhập, đoàn kết chặt chẽ trong cộng đồng quốc gia thống nhất, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- *Thứ hai*, mỗi quan hệ dân tộc tốt đẹp và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố trong thời gian qua đã luôn đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện theo hướng bền vững, góp phần bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị văn hóa của các tộc người ở Tây Nguyên trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- *Thứ ba*, mỗi quan hệ dân tộc tốt đẹp và khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh trong thời gian qua là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự ổn định và phát triển của hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở ở Tây Nguyên. Từ đó góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Đảng và Nhà nước ta cũng như chính quyền các cấp ở địa phương trong vùng, nhất là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- *Thứ tư*, mỗi quan hệ dân tộc tốt đẹp và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường trong thời gian qua luôn ảnh hưởng tích cực đến việc mở rộng quá trình giao lưu, hợp tác, tạo ra sự đoàn kết giữa các cộng đồng cùng hoặc khác tộc người ở Tây Nguyên với các tộc người trong nước và những quốc gia láng giềng cũng như trên thế giới. Đóng góp quan trọng vào thành công của công cuộc Đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tuy nhiên, những vấn đề còn tồn tại và đang nảy sinh liên quan đến quan hệ giữa các tộc người với nhau và giữa các tộc người với quốc gia (thông qua hệ thống chính trị và các tổ chức kinh tế nhà nước) ở Tây Nguyên nêu trên cũng đã gây ra những ảnh hưởng không

thuận đến sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự xã hội của địa phương. Trong đó, đáng chú ý là các vấn đề sau:

- *Một là*, những yếu tố hạn chế của thực trạng quan hệ dân tộc nêu trên là nguy cơ có thể làm tái bùng phát mâu thuẫn, bất đồng lợi ích cục bộ giữa các bộ phận dân cư, giữa các tộc người với quốc gia nếu chính sách dân tộc, nhất là chính sách đối với các dân tộc thiểu số tại chỗ ở những vùng còn nhiều khó khăn chậm được điều chỉnh, dẫn đến thiếu hiệu quả cũng như sự phân hóa trong nội bộ từng dân tộc và giữa các tộc người không được giải quyết tốt. Đặc biệt, các nguy cơ này càng rõ hơn khi tình hình khu vực và thế giới thay đổi theo chiều hướng bất lợi, bởi vì mối quan hệ giữa các cộng đồng cùng tộc người hay khác tộc người với quốc gia ở Tây Nguyên nói riêng và nước ta nói chung ngày càng chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa, hiện đại hóa, tất nhiên ở những mức độ khác nhau.

- *Hai là*, sự phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn trong nội bộ từng tộc người, giữa các tộc người, giữa các vùng miền, giữa các bộ phận dân cư tiếp tục sâu sắc hơn và làm nảy sinh thêm mâu thuẫn giữa các cộng đồng khác dân tộc hay trong nội bộ từng dân tộc nhưng chưa được hưởng lợi một cách công bằng từ những chính sách của Nhà nước. Do đó, việc thu hẹp khoảng cách phát triển và cải thiện mức sống giữa các vùng miền, giữa các tộc người, giữa các nhóm dân cư là một trong những thách thức của quá trình phát triển ở Tây Nguyên hiện nay.

- *Ba là*, xu hướng ngày càng phát triển và gia tăng các mối quan hệ đồng tộc, thân tộc liên biên giới và xuyên quốc gia ở Tây Nguyên theo những chiều hướng đa dạng và phức tạp, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ bị lôi kéo vào mục tiêu chính trị, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong đó, ý thức quốc gia và ý thức tộc người của một bộ phận người dân các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên đang chịu tác động nhiều chiều trong bối cảnh gia tăng các mối quan hệ đồng tộc, thân tộc liên biên giới và xuyên quốc gia trên nhiều lĩnh vực, dẫn đến hiện tượng phân ly cục bộ trong một bộ phận người dân tại một số địa phương. Đặc biệt, do những bất đồng cục bộ nảy sinh trong đời sống hàng ngày giữa các tộc người trong quá trình sinh sống xen cư, lại bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động dẫn đến một bộ phận người dân các tộc người thiểu số tại chỗ có những nhận thức chưa đúng về quan hệ giữa các tộc người với nhau và giữa các tộc người với quốc gia đa dân tộc.

- *Bốn là*, các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên có xu hướng gia tăng quan hệ với những tộc người mới di cư đến không chỉ ở khía cạnh hôn nhân hỗn hợp mà cả về phân bố cư trú xen kẽ hoặc sinh sống gần nhau. Cùng với những mặt tích cực như đã nêu ở trên, cũng tiềm ẩn mâu thuẫn phát sinh bởi sự phát triển không đồng đều và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng giữa hai nhóm tộc người này, nhất là với người Kinh. Đặc biệt, yêu cầu cạnh tranh để phát triển có thể gây ra mâu thuẫn cục bộ giữa một bộ phận người dân các tộc người thiểu số tại chỗ với người dân các tộc người mới đến trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay,

nhất là trong các mối quan hệ về đất đai, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi hàng hóa, việc làm, thu nhập, khoảng cách giàu nghèo, giáo dục, mức độ tham gia vào hệ thống chính trị,...

- *Năm là*, hình thành ngày càng rõ ràng và sâu sắc hơn một số cộng đồng cố kết theo tôn giáo có thể theo tộc người hay liên tộc người ở trong vùng, hoặc liên vùng và xuyên quốc gia, nhất là những cộng đồng theo Tin lành, Công giáo và một số hiện tượng tôn giáo mới. Từ đó dẫn đến hiện tượng phân ly cục bộ giữa những cộng đồng theo các tôn giáo khác nhau, giữa bộ phận dân cư có tôn giáo và không theo tôn giáo.

- *Sáu là*, do điều kiện thực tế mà việc đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ ở địa phương có các dân tộc cư trú xen kẽ còn chưa cân đối, có biểu hiện thiên lệch về một hoặc một số tộc người trong vùng đa dân tộc; sự vận hành và hiệu lực của hệ thống chính trị, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ còn một số hạn chế cần cương quyết sớm khắc phục một cách đồng bộ. Thực tế này đã góp phần gây tâm lý bức xúc giữa một bộ phận người dân của các tộc người với một số ít cán bộ tại một số địa phương, nhất là về công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quyền tham gia và hưởng lợi, quản lý và sử dụng đất đai, sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng,... Đây là yếu tố làm suy giảm niềm tin của một bộ phận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến khối đoàn kết dân tộc tốt đẹp do Đảng ta dày công xây dựng trong nhiều năm qua.

- *Bảy là*, những vấn đề trên lại bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nhằm làm cho người dân hoài nghi, thậm chí có hành vi gây rối trật tự xã hội, chống đối chính quyền địa phương, bình thành các tổ chức chính trị phản động và tiến hành các hoạt động ly khai của một bộ phận nhỏ người dân thuộc một số ít tộc người thiểu số tại chỗ. Đáng chú ý là các thế lực thù địch luôn bằng mọi cách lợi dụng những đặc điểm về nguồn gốc lịch sử, ý thức về cộng đồng và địa bàn cư trú của tộc người, quan hệ theo cộng đồng tôn giáo trong nội bộ từng tộc người và giữa các tộc người ở trong vùng hay liên/xuyên biên giới, những động thái dân số mới và sự phân hóa xã hội..., nhằm gây ra những mâu thuẫn trong quan hệ giữa các tộc người với nhau và với quốc gia.

### **3. Một số khuyến nghị định hướng chính sách dân tộc và nghiên cứu tư vấn chính sách góp phần thực hiện thành công chiến lược đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay**

#### **3.1. Khuyến nghị về chính sách**

Chính sách dân tộc ở Tây Nguyên cần tiếp tục chú ý bảo tồn, phát huy các giá trị riêng của từng dân tộc, nhưng không nên nhấn mạnh đến sự khác biệt về nguồn gốc lịch sử, đặc trưng riêng của từng tộc người cũng như quá trình phát triển và hội nhập vào quốc gia Việt Nam của các dân tộc, bởi vì vấn đề này luôn gắn với tâm lý - ý thức tộc người và tâm lý - ý thức quốc gia. Đặc biệt, chính sách dân tộc cần tập trung sâu sắc hơn vào việc củng cố, tăng cường và nâng cao ý thức quốc gia, ý thức công dân Việt Nam; phát triển những nhân tố gắn bó các dân tộc với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc cho người dân. Chính sách cần chú ý đến những mối quan hệ, lợi ích thiết thực của người dân các dân tộc có quan hệ liên/xuyên biên



giới, những chính sách dân tộc và chính sách vùng biên cương của các quốc gia liên quan cũng như đánh giá và dự báo chính xác sự tác động của các chính sách này đến những vấn đề dân tộc ở Tây Nguyên.

Chính sách dân tộc cần chú trọng phát triển và quản lý hiệu quả hơn các mối quan hệ dân tộc, giảm thiểu mâu thuẫn cục bộ để tăng cường phát triển và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Tăng cường hiệu quả và thiết thực công tác dân vận, kết nghĩa hỗ trợ giữa các địa phương, giữa những tổ chức và doanh nghiệp nhà nước với các cộng đồng dân cư, giữa các cộng đồng dân cư khác dân tộc với nhau. Khuyến khích hôn nhân hỗn hợp dân tộc để hình thành những mối quan hệ gia đình, dòng họ, cộng đồng liên dân tộc, liên vùng miền. Thực hiện thường xuyên các chính sách tuyên truyền vận động đoàn kết dân tộc và ý thức về quốc gia dân tộc cho tất cả các nhóm cư dân dân tộc tại chỗ cũng như mới di cư đến.

Chính sách dân tộc cần tập trung hạn chế dần sự bất bình đẳng trong phát triển và phân hóa xã hội, nhất là khoảng cách giàu nghèo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ hội phát triển giữa các dân tộc và bộ phận dân cư ở trong vùng cũng như với đồng tộc của họ hay dân tộc khác ở vùng khác và ở nước ngoài, nhất là bên kia biên giới. Đặc biệt, cần xây dựng được chiến lược/chương trình phát triển tổng thể cho cả vùng và các dân tộc ở Tây Nguyên, đồng thời có những chính sách phát triển cụ thể trong từng lĩnh vực một cách phù hợp, trong đó cả người dân tộc thiểu số và người dân tộc đa số, người tại chỗ và người mới di cư đến, người có đạo và người không theo tôn giáo đều được hưởng lợi và có cơ hội phát triển bình đẳng. Làm như vậy, sẽ không gây ra sự phân hóa xã hội, tâm lý bất mãn, tư tưởng mặc cảm, so bì giữa các dân tộc, các tôn giáo và giữa các bộ phận dân cư.

Cần chú ý thực hiện chính sách đất đai thỏa đáng và hợp lý giữa các đối tượng quản lý và hưởng dụng trên địa bàn, trên cơ sở tôn trọng truyền thống tộc người cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ, nhất là đất đai mà gia đình và cộng đồng đó đóng góp vào các nông trường, lâm trường trước đây hiện sử dụng không hiệu quả.

Chính sách quản lý và phát triển dân số, dân cư của Nhà nước ta cần đảm bảo không để tại Tây Nguyên, nhất là dọc biên giới hình thành những cộng đồng người nước ngoài cùng gia đình của họ quá tập trung và cư trú lâu dài; không được để các doanh nghiệp nước ngoài thuê diện tích đất rừng rộng lớn trong thời gian quá dài; không để hình thành những cộng đồng người liên kết theo tôn giáo có qui mô rộng lớn. Tiến hành phân bố và củng cố lại các cộng đồng dân cư sinh sống xen kẽ nhau và phát triển thành những công đồng vững mạnh về mọi mặt. Tại những vùng dọc biên giới, cần qui hoạch xây dựng những trung tâm lớn mạnh về chính trị - quân sự - kinh tế - xã hội - văn hóa; những khu công nghiệp - thương mại - dịch vụ, những vùng chuyên canh sản xuất và chế biến nông lâm sản chất lượng cao của Trung ương và địa phương.. để làm phân dậu cho đất nước, là lực hút để đồng bào các dân tộc ở vùng biên cương hướng về trong nước và không bị ly tâm sang bên kia biên giới.

Cần chú ý tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý và phát triển tốt những mối quan hệ tôn giáo giữa các dân tộc ở trong nước và liên/xuyên biên giới, nhất là không để

hình thành những cộng đồng liên kết theo tôn giáo quá tập trung và rộng lớn ở dọc biên giới có nhiều đồng tộc và đồng đạo cư trú liền kề. Cùng cố niềm tin của các tín đồ và chức sắc tôn giáo đối với chế độ ta thông qua việc tiếp xúc, đối thoại chân thành, hỗ trợ thiết thực và hợp tác hiệu quả để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từng bước khắc phục những vấn đề còn tồn tại; tranh thủ những nhân tố tích cực, thu hút các tổ chức tôn giáo và tín đồ góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước. Tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức của các tộc người, những người có uy tín của các tôn giáo cả ở trong nước và nước ngoài để họ lãnh đạo, tập hợp tín đồ và người dân ủng hộ, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, đồng thời chống lại những tổ chức và hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo tại địa phương và ở ngoài nước.

### **3.2. Khuyến nghị về nghiên cứu tư vấn chính sách**

Nghiên cứu tư vấn các chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự hội nhập của các tộc người thiểu số, nhất là các tộc người thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên vào cộng đồng quốc gia Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa, nhất là: (1) Mối quan hệ dân tộc và quan hệ tôn giáo ở trong vùng, trong nước và liên biên giới, xuyên quốc gia; (2) Vai trò của các dân tộc thiểu số và người Kinh đa số đối với sự ổn định, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên; (3) Ảnh hưởng của các động thái dân số, dân cư, đặc điểm cư trú, nhất là của lực lượng lao động người nước ngoài đến quan hệ giữa các dân tộc và sự ổn định, phát triển của Tây Nguyên.

Nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề dân tộc liên vùng và liên quốc gia ở nước ta nói chung và Tây Nguyên nói riêng; chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách vùng biên cương của các quốc gia láng giềng, trong khu vực và một số nước lớn trên thế giới...; qua đó đánh giá, dự báo chính xác những tác động của các vấn đề dân tộc và chính sách đó đối với sự ổn định, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Nghiên cứu tư vấn xây dựng chiến lược và các giải pháp phù hợp phòng chống những định kiến tộc người, tư tưởng tự trị ly khai và các hoạt động lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên để chống phá nước ta của các thế lực thù địch. Trong đó cần chú ý đến các vấn đề sau:

*Một là*, tập trung nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống một số khái niệm, lý luận cơ bản của các học giả và tổ chức nước ngoài về vấn đề dân tộc, tôn giáo có thể bị lợi dụng vào mục đích chống phá nước ta, như: “Một quốc gia một dân tộc”, “Quyền tự quyết dân tộc”, “Chủ nghĩa dân tộc (tộc người) xuyên quốc gia”, “Chủ nghĩa giải lãnh thổ”, “Chủ nghĩa ly khai”, “Lãnh thổ tộc người và Biên giới quốc gia”, “Luận thuyết về nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “Quyền của người bản địa”, “Quyền của các tộc người thiểu số”,...

*Hai là*, nghiên cứu kỹ lưỡng kết hợp tăng cường chất lượng dự báo những vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên, nhất là các nội dung và luận điệu đã, đang và tiềm ẩn sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng. Trong đó tập trung vào ba nhóm nội

dung chính là: (1) Vấn đề lịch sử vùng đất, lịch sử phát triển và quá trình hội nhập vào quốc gia Việt Nam của các tộc người thiểu số tại chỗ; (2) Một số mâu thuẫn, tranh chấp cục bộ đã kéo dài hoặc đang nảy sinh hay tiềm ẩn trong quan hệ giữa các tộc người, đặc biệt là giữa các dân tộc thiểu số tại chỗ với người Kinh đa số, giữa người dân các dân tộc với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên địa bàn, giữa người dân với chính quyền địa phương, giữa chính quyền địa phương với các doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo; (3) Những tồn tại, hạn chế trong hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là trong quản lý và sử dụng đất đai, chính sách dân cư, chính sách xóa đói giảm nghèo; (4) Những hạn chế, yếu kém của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ địa phương trong công tác điều hành, quản lý.

*Ba là*, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá chính xác về các tổ chức đối lập của người Việt Nam ở trong và ngoài nước, nhất là những tổ chức liên quan đến các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và những hình thức, nội dung mà các tổ chức này sử dụng để chống phá nước ta. Đồng thời, nghiên cứu nội dung và cách thức ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với những tổ chức và hoạt động của các tổ chức đối lập người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

### Tài liệu tham khảo

1. Phạm Quang Hoan (2015), *Quan hệ tộc người và chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững Tây Nguyên*, Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Nhà nước, Mã số TN3/X05, Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Minh (2010), *Một số vấn đề cơ bản của các dân tộc vùng Tây Nguyên hiện nay*, Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ, Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Minh (2017), “Về một số vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay và định hướng nghiên cứu, chính sách”, trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia năm 2016: *Những vấn đề dân tộc và tộc người cơ bản, cấp bách ở nước ta hiện nay: Lý luận và thực tiễn*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 25-65.

4. Nguyễn Văn Minh (2017), *Những hiện tượng tôn giáo mới ở một số dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên hiện nay*, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội.